

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2011/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2011

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015**

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là phong trào) trên địa bàn tỉnh ta đã có bước chuyển biến tích cực, phát triển toàn diện, rộng khắp và thật sự trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Từng gia đình, trường học, cơ quan, các tầng lớp nhân dân đều tích cực hưởng ứng. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội xuất hiện ngày càng nhiều. Phong trào đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống đoàn kết cộng đồng; trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, phong trào vẫn còn những hạn chế và chưa bền vững; một số tiêu chí văn hóa chất lượng đạt chưa cao, thiếu chiều sâu; công tác tuyên truyền, kiểm tra chất lượng phong trào chưa được coi trọng thường xuyên, các nội dung và việc lồng ghép các hoạt động chưa thật sự gắn kết để thúc đẩy phong trào chung; các tệ nạn xã hội tại một số địa bàn gia tăng làm ảnh hưởng đến cuộc sống và môi trường văn hóa ở các cộng đồng dân cư. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp còn chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ; trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào của một bộ phận cán bộ ở cơ sở chưa cao. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động thực hiện phong trào ở cơ sở thiếu thường xuyên nên hạn chế hiệu quả trong các hoạt động. Sự quan tâm của một bộ phận cán bộ, nhân dân, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đối với phong trào chưa toàn diện và sâu sắc; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào chưa thường xuyên, liên tục; công tác bình xét các danh hiệu văn hóa ở một số địa